

28 มกราคม 2559

กปน. จัดประชุมใหญ่ รวมบิกหน่วยงานประปาจาก 9 ประเทศ สถานสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านกิจการประปาในอาเซียน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 การประปานครหลวง (กปน.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารจัดการน้ำประปาในภูมิภาคอาเซียน "ASEAN Waterworks Executive Meeting" โดยมีผู้บริหารระดับผู้ว่าการและรองผู้ว่าการของกิจการประปาในภูมิภาค และหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กปน.



รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงานจาก 9 ประเทศ ได้ 8 ประเทศ อาเซียน (ยกเว้นประเทศพม่า และบรูไน) และประเทศภูฏาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชยพล ชิตศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม



ด้าน นายชนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม กล่าวว่า กปน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค ในการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียน โดยเฉพาะด้านระบบสาธารณสุขปโภคสำคัญของประเทศ ต้อนรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) อย่างเต็มตัว จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดการประชุม ฯ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงาน ที่ให้บริการด้านน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคกับประชาชนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการประปา เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภาวะภัยแล้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โดยการประชุม มีประเด็นที่น่าสนใจจากกิจการประปาเพื่อนบ้านมาแลกเปลี่ยน ดังนี้

Phnom Penh Water Supply Authority และ **Siem Reap Water Supply Authority** ตัวแทนองค์กรน้ำจากประเทศกัมพูชา มุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิตด้วยการลงทุนในระบบสาธารณสุขปโภค และเน้นให้ความสำคัญกับการขยายเขตบริการไปสู่แหล่งที่ประชาชนยังขาดแคลนน้ำสะอาดให้มากที่สุด รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในประชาคมอาเซียน





**Indonesian Water Supply Association (IWSA) or
Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
(PERPAMSI) ประเทศอินโดนีเซีย มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการ
ที่เป็นเลิศ**

**Vientiane Capital Water Supply State Enterprise
ประเทศลาว มีเป้าหมายเน้นเพิ่มกำลังการผลิตและขยายเขต**

การให้บริการ และประสบการณ์ในการร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้และการลงทุนจากประเทศต่างๆ

Penang Water Supply ประเทศมาเลเซีย กล่าวถึงความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำในสถานะ ที่
ภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (Climate Change) ในปัจจุบันที่องค์กรบริหารจัดการน้ำทุกองค์กรต้องประสบ

Maynilad Water Services ประเทศฟิลิปปินส์ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการจากการแปรรูป
องค์กรจากหน่วยงานของรัฐไปเป็นองค์กรเอกชน ประสบการณ์ในการลดน้ำสูญเสีย และมาตรฐานการบริหารจัดการ
ที่รัฐบาลกำหนด และมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำสำรองที่พอเพียง นวัตกรรม ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
และการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

PUB, Singapore's National Water Agency ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ำจืดในประเทศ
แต่สามารถเก็บน้ำฝน ใช้น้ำทะเล รวมไปถึงการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Waterworks in Hue city, Vietnam (HueWACO) ประเทศเวียดนาม มุ่งเน้นเรื่องความสามารถในการผลิต
น้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้า สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง

การประปาพิทภูมิ ประเทศภูฏาน อยู่ในระหว่างการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตน้ำ แต่เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
สูง จึงมีนโยบายการเก็บค่าใช้น้ำสูงเพื่อให้ประชาชนประหยัดน้ำ

การประปานครหลวง ตัวแทนจากประเทศไทย แสดงวิสัยทัศน์
และพันธกิจในการให้บริการน้ำสะอาดในเขต กทม สมุทรปราการ
นนทบุรี ความท้าทายขององค์กรที่จะทำอะไรให้ กปน. ให้บริการน้ำ
สะอาดได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งแสดงผลกระทบและแนวทางแก้ไขต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดจาก climate change ไม่
ว่าจะเป็น เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2011 หรือภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังจะเผชิญในปีนี้



ดร.ดิตังคู้ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวสรุปว่า ความท้าทายในการบริหารจัดการน้ำของกิจการประปาในภูมิภาคอาเซียนใน
ปัจจุบัน คือ สภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบ ความจำเป็นในการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมในการผลิตน้ำ เพื่อให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบที่หลากหลาย เช่น การผลิตน้ำจากน้ำทะเล รวมไปถึงการ
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ
และปัญหาราคาค่าน้ำในปัจจุบันที่ไม่สะท้อนถึงต้นทุนในการผลิตน้ำ พร้อมทั้งแนวทางการแสวงหาความร่วมมือใน
อนาคตเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกัน
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่แต่ละองค์กรมาแลกเปลี่ยน ปัญหา ประสบการณ์ และความสำเร็จกันในงานดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1129 โทรสาร 0 2503 9563

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวมา ณ โอกาสนี้